



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 3/2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 – 16:00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

วาระที่ 1.2 แต่งตั้งหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 1/2560
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 1/2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในแหล่งฝึกสำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในแหล่งฝึก สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้
จ่ายเงินทุนดุขภูมิบัณฑิตให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแก้ไขข้อความในร่างประกาศฯ ข้อ 5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ข้อ 5.2.2
ดังนี้

จากเดิม โดยเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการพัฒนา/อนุมัติ
แก้ไขเป็น โดยเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการใช้จ่ายเงินทุนคชภูมิจัดให้แก่นักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิก
อาเซียน พ.ศ. 2560 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

Page | 2

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบให้เทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบสิทธิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นกรณีพิเศษ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เทคโนโลยีควรพิจารณาว่ามีความจำเป็นในการขอรับสิทธิจาก
มหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบดังกล่าว ด้วยเหตุผลทางขาดสภาพคล่องใช้
หรือไม่ ทั้งนี้ หากขาดสภาพคล่องก็สามารถขออนุมัติยืมเงินมหาวิทยาลัย
เพื่อไปสนับสนุนการดำเนินการของเทคโนโลยีได้
2. มหาวิทยาลัยต้องยืนยันแนวคิดแรกเริ่มในการกำหนดค่าบริหารจัดการใน
ส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับจากเงินอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก ให้หน่วยงานภายในทราบและเข้าใจตรงกัน
3. ควรมีการประชุมหารือตกลงการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเทคโนโลยีและ
หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของผู้ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการ เพื่อให้ได้
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
4. ควรศึกษาแนวปฏิบัติการแบ่งผลประโยชน์ของหน่วยบริการวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติการแบ่ง
ผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีต่อไป

มติที่ประชุม มอบเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการขอเป็นหน่วยงานรับสิทธิ
จากมหาวิทยาลัยฯ และศึกษาแนวทางการแบ่งผลประโยชน์ในการทำหน้าที่ผู้
ประสานงานในการบริการวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาเป็นวาระ
สืบเนื่องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่
4/2560 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน